



### ท่านพระปลัดอิทธิพล ปธานิโก (พระอาจารย์อ้อด) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

เป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมาแรงในยุคสมัยนี้ โดยเฉพาะตะกรุดลูกปัด อัดโน ประวัตินี้ เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2502 เดิมชื่อ อิทธิพล เฟงผล มีบิดาชื่อ จ.ส.ต.สวัสดิ์ เฟงผล (เสียชีวิตแล้ว) มารดาชื่อนางประชิด เฟงผล (เสียชีวิต) มีพี่น้องร่วมกัน 9 คน เป็นคนที่ 6 บ้านเดิมอยู่ที่ต.วังลึก อ.สามชุก สุพรรณบุรี จากนั้นเดินทางย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ เนื่องจากบิดาเป็นทหารต้องย้ายที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง อุปสมบทที่วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีพระสุนทรศรีลาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2534

ก่อนจะเข้ามาบวชนั้นใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป อยู่มาวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขับรถชนกับรถคนอื่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4 คน เมื่อลงรถมาเห็นคนตายเต็มถนนกับตาตัวเอง และถูกดำเนินคดีขับรถประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต ถูกต้องโทษจำคุก 5 ปี และได้ลดหย่อนโทษ เหลือ 3 ปี หลังพ้นโทษออกมา จึงตั้งปฏิธานกับตัวเองขอบวชเพื่อชดใช้ความประมาทและความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับความเสียหาย และด้วยความรู้สึกเสียใจ เช่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความทรงจำ ความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง และได้พบกับตำราคาถาของหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

เมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมควบคู่กับตำรากระทิงแก่กล้า จึงขออนุญาตจากเจ้าอาวาสขอช่วยสร้างวัดบ้าง ด้วยการนำวิชาที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมานี้ ทำตะกรุดลูกปัดแจกเป็นวัตถุมงคล โดยเริ่มแรกนำแจกให้กับญาติโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัดสายไหม ในขณะที่เดินบิณฑบาตตอนเช้า เมื่อญาติโยมใส่บาตรแล้ว ก็แจกให้กับญาติโยมที่ใส่บาตร บางคนก็รับ บ้างก็งั้น ว่าให้

อะไรมาแต่ก็มีบางคนเก็บไว้บางคนก็ไม่สนใจอะไร อยู่มาวันหนึ่งได้แจกตะกรุดลูกปัดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยย่าน  
ลาดพร้าว จำนวน 5 คน แล้วเกิดอุบัติเหตุย่านสะพานพระราม 2 สภาพรถเก๋งที่ทั้ง 5 คน นั่งไป อยู่ในสภาพไม่มีชีวิต พังยับ  
ทั้งคัน แต่ผู้ที่นั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สื่อมวลชนสอบถามทราบว่าทั้ง 5 คน พกตะกรุดลูกปัดพระ  
อาจารย์อี้อวดวัดสายไหมกันทุกคน ตั้งแต่นั้นมาก็มีแต่ประชาชนแห่กันเข้ามาขอรับตะกรุดลูกปัดกันที่วัดสายไหมเป็น  
จำนวนมาก จนเกิดปัญหาถึงขั้นว่าปลอกกระสุนลูกปัดหมด และทำไม่ทันกับจำนวนประชาชนที่แห่ขอตะกรุด จึงได้ต้อง  
ประกาศหยุดแจกตะกรุดลูกปัด เพื่อรอรับการบริจาคปลอกกระสุน และใช้เวลาทำพิธีปลุกเสกตะกรุดลูกปัด